

Thi đua yêu nước - thúc đẩy sáng tạo

Những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cùng doanh nghiệp, người lao động triển khai các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã phát huy được sự sáng tạo của công nhân viên chức lao động trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện có 47 công đoàn cơ sở với trên 39.000 đoàn viên, người lao động. Xác định ở đâu có phong trào thi đua yêu nước ở đó có năng suất cao, thu nhập cao, ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai kịp thời các phong trào thi đua yêu nước sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị theo từng năm và từng giai đoạn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giữ việc nước, đảm việc nhà; Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ... đã thu hút sự tham gia của 100% công đoàn cơ sở, đoàn viên,

người lao động. Theo bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, việc phát động các phong trào thi đua giúp các công đoàn cơ sở khích lệ sự tham gia của người lao động, loại bỏ sức ỳ trong sản xuất nâng cao năng suất lao động. Từ các phong trào thi đua, nhiều doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động đã thể hiện được vai trò của mình trong việc thúc đẩy các hoạt động thi đua lao động sản xuất. Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP hiện có 7 nhà máy với gần 16.000 công nhân. Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca 22.000 đồng/bữa, duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, cải tạo cảnh quan môi trường thoáng mát, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động..., để khuyến khích

người lao động nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng năm Công ty đều phát động các phong trào thi đua và kịp thời động viên khen thưởng người lao động. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Hàng năm, Công ty phát động các phong trào thi đua thông qua hội đồng thi đua, khen thưởng nhà máy. Phong trào thi đua tập trung chủ yếu về vấn đề tăng năng suất, trách nhiệm, hiệu quả công việc, vừa bảo đảm đời sống cũng như tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng/tháng, đời sống ngày một nâng lên. Trong các phong trào thi đua, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Thông qua phong

trào, nhiều đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Điển hình như đoàn viên Nguyễn Ngọc Thanh, Công ty TNHH Poong Shin Vina vừa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Công đoàn Công ty vừa trực tiếp tham gia lao động sản xuất nhưng trong quá trình làm việc anh luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất. Năm 2019, sáng kiến "Cải tiến công đoạn bắt tất công tác bằng tay thay thế nắp đặt ro le điều chỉnh áp suất hơi tự động" cùng 2 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào sản xuất, mỗi tháng giảm chi phí cho Công ty 24 triệu đồng. Điều đó cho thấy giá trị từ phong trào thi đua yêu nước mang lại không chỉ tăng



Anh Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Poong Shin Vina có nhiều sáng kiến áp dụng trong lao động sản xuất.

lợi nhuận trực tiếp cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp phát triển cả về quy mô và năng suất. Trong 5 năm (2016 - 2020), các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp 3.500 tỷ đồng/năm, chiếm 41,2% ngân sách thu hàng năm toàn tỉnh. Từ các phong trào thi đua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể

tiêu biểu xuất sắc nhất, những tấm gương điển hình tiên tiến. Trong 5 năm (2016 - 2020) đã có 7 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 86 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn các khu công

nghiệp tỉnh phát động đã thực sự đi vào đời sống của người lao động, được các công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả, trở thành nguồn động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, đức tính cần cù, chịu khó, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

NGUYỄN CƯỜNG

Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

5 tháng đầu năm, cả nước có hơn 29.300 ca mắc sốt xuất huyết. Tại Thái Bình cũng ghi nhận 19 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca nội sinh ở các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Qua hệ thống giám sát của ngành Y tế, tổng số người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh giảm hơn 10 ca so với cùng kỳ năm 2019.



Phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng tại huyện Hưng Hà.

Nguyên nhân số người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh giảm so với mọi năm là do từ việc phòng, chống dịch Covid-19, người dân đã có ý thức bảo vệ sức khỏe hơn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và vệ sinh cá nhân, nhà cửa. Bên cạnh đó, việc giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch Covid-19 cũng khiến cho số lượng người đi biển động về Thái Bình thấp hơn mọi năm, phần nào làm giảm nguy cơ lây nhiễm sốt xuất huyết từ những ca ngoại sinh (người nơi khác về Thái Bình). Bởi những năm trước, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ghi nhận tại Thái Bình chủ yếu là những ca ngoại sinh.

Sốt xuất huyết do muỗi vẫn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Do đó, việc cắt đứt khâu trung gian truyền bệnh rất quan trọng. Để phòng, chống sốt xuất huyết, hàng năm ngành Y tế đã đẩy mạnh tuyên

truyền, thường xuyên giám sát ổ cộng đồng, thực hiện giám sát 2 lần/tuần ở những ổ dịch cũ hoặc ổ dịch mới phát sinh, tổ chức diệt muỗi, bọ gậy và nuôi cấy bọ gậy gửi lên viện tiểu cầu hoặc xuất hiện những chấm màu xuất huyết dưới da, thăm tìm da là bệnh nhân đã biến chứng nặng.

Sốt xuất huyết nội tạng. Nếu như người mắc sốt xuất huyết được phát hiện sớm, chưa đi căn thì việc tan huyết, giảm tiểu cầu không xảy ra. Trong trường hợp xét nghiệm giảm tiểu cầu hoặc xuất hiện những chấm màu xuất huyết dưới da, thăm tìm da là bệnh nhân đã biến chứng nặng.

Bác sĩ Đặng Quang Huy, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Triệu chứng ở bệnh nhân sốt xuất huyết là những chấm sốt xuất huyết dưới da, khi biến chứng nặng thì xuất huyết theo

từng mảng, xuất huyết nội tạng. Nếu như người mắc sốt xuất huyết được phát hiện sớm, chưa đi căn thì việc tan huyết, giảm tiểu cầu không xảy ra. Trong trường hợp xét nghiệm giảm tiểu cầu hoặc xuất hiện những chấm màu xuất huyết dưới da, thăm tìm da là bệnh nhân đã biến chứng nặng.

Sốt xuất huyết nội tạng. Nếu như người mắc sốt xuất huyết được phát hiện sớm, chưa đi căn thì việc tan huyết, giảm tiểu cầu không xảy ra. Trong trường hợp xét nghiệm giảm tiểu cầu hoặc xuất hiện những chấm màu xuất huyết dưới da, thăm tìm da là bệnh nhân đã biến chứng nặng.

Sốt xuất huyết nội tạng. Nếu như người mắc sốt xuất huyết được phát hiện sớm, chưa đi căn thì việc tan huyết, giảm tiểu cầu không xảy ra. Trong trường hợp xét nghiệm giảm tiểu cầu hoặc xuất hiện những chấm màu xuất huyết dưới da, thăm tìm da là bệnh nhân đã biến chứng nặng.

trên hệ thống đài phát thanh, treo pa nô, áp phích sẽ tổ chức tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, nơi làm việc, thu gom dụng cụ phế thải diệt bọ gậy; xử lý các tụ điểm rác thải, khơi thông dòng chảy, thả cá diệt bọ gậy vào dụng cụ chứa nước. Bên cạnh đó, sử dụng Cloramin B để khử trùng bề mặt, đồ dùng, vật dụng ô nhiễm.

Bác sĩ Đặng Quang Huy cho biết thêm: Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang thực hiện điều tra chỉ số côn trùng ở các xã trọng điểm, xã có bệnh nhân sốt xuất huyết. Nếu địa bàn có mật độ muỗi lớn hơn hoặc bằng 0,5 con/nhà, chỉ số BI (số dụng cụ chứa nước có bọ gậy) lớn hơn hoặc bằng 20 hoặc có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh sẽ có kế hoạch phun hóa chất theo quy định. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã hỗ trợ khoảng 120 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để diệt muỗi, côn trùng. Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vắc-xin điều trị, do đó sự vào cuộc tích cực của mỗi cá nhân, gia đình trong việc nâng cao ý thức vệ sinh môi trường là rất cần thiết. Khi có một trong những biểu hiện đau đầu, nhức hai hố mắt, có thể có nổi mẩn, phát ban, đau xương, khớp, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị sớm, hạn chế các biến chứng của bệnh. Việc đến khám, điều trị sẽ giúp ngành Y tế phát hiện và có các biện pháp khống chế kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

HOANG LANH

► CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục vừa tổ chức thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên là những giáo viên, người lao động trong ngành bị giảm sâu thu nhập trong tháng 2, 3, 4/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, trong đợt này, toàn ngành có 402 nhà giáo, người lao động được nhận hỗ trợ; trong đó có 307 nhà giáo, người lao động ở 17 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành và 95 nhà giáo thuộc phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 201.158.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động, tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

ĐẶNG ANH

► Tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tại UBND xã Hồng An (Hưng Hà), Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà, UBND xã Hồng An vừa tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình cho hơn 200 người dân trong xã.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Các đại biểu cũng đưa ra những câu hỏi liên quan đến thời gian, mức đóng BHXH, chế độ BHYT khi khám chữa bệnh... và được tổ tư vấn của Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp cụ thể. Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT là hoạt động được ngành bảo hiểm xã hội tổ chức thường xuyên nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Từ đó giúp người dân có cơ hội để trang bị các kiến thức cần thiết, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân.

THU HOÀI

► Xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho 2.500 người



Bác sĩ đo huyết áp trước khi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho người dân xã Trung An (Vũ Thư).

Ngày hội "Thấy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" được đoàn thanh niên các cấp tổ chức trong 2 tháng: tháng 5, tháng 6/2020.

Bên cạnh việc tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền phòng, chống một số bệnh thường gặp vào mùa hè, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đoàn thanh niên các cấp phối hợp với Công ty TNHH Mediatec chi nhánh Thái Bình tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho 2.500 người, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người dân về khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Từ kết quả xét nghiệm này, mỗi người dân có những điều chỉnh về dinh dưỡng, rèn luyện thể lực và phát hiện sớm các vấn đề bất thường về sức khỏe giúp người dân phòng ngừa, chữa trị kịp thời.

KUÂN PHƯƠNG

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho nhóm lao động tự do

Việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đã được tăng cường thực hiện nhiều năm nay, qua đó góp phần làm giảm mạnh số người hút thuốc lá trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc giảm số lượng người hút thuốc lá trong nhóm người lao động tự do chưa có nhiều chuyển biến.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho thấy, nhóm làm nghề tự do có tỷ lệ hút thuốc lá cao thứ hai sau nhóm nông dân. Độ tuổi có tỷ lệ hút thuốc nhiều nhất là nhóm từ 50 - 59 tuổi và có 91,2% người bắt đầu hút thuốc trước 25 tuổi. Cùng với tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng như nông dân, học sinh, sinh viên,

đôi khi phải đối mặt rủi ro, thậm chí là tai nạn nếu bất cẩn... nên tự xây tự do chúng tôi thường tìm đến thuốc lá để hút cho đỡ căng thẳng. Khi đã hút rồi thành thói quen, khó bỏ. Trong giờ giải lao, thấy người bên cạnh hút, mình không có thuốc cũng thấy buồn nên lại hút. Nhiều lần muốn bỏ thuốc lá, song đến nay anh D vẫn chưa thành công.



Thợ xây hút thuốc trong giờ giải lao.

Công việc làm thuê, mức thu nhập bấp bênh nên các loại thuốc lá mà thợ xây hay nhiều lao động tự do lựa chọn thường là thuốc lá rẻ tiền. Bên cạnh thuốc lá, nhiều người còn hút thêm cả thuốc lào.

suy yếu hệ miễn dịch cơ thể và là tác nhân gây ra các bệnh về tim mạch và nguy cơ viêm đường hô hấp.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số địa phương trồng cây thuốc lào và thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành việc xây dựng

môi trường không khói thuốc, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đồng thời khuyến khích, nhân rộng những mô hình, điển hình và xử lý những đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Riêng đối với nhóm lao động tự do, trong thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người, có những video hình ảnh gây bệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi cấp và mạn tính... gây tử vong để mọi người nhận thấy tác hại của thuốc lá, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tiến tới giảm hút hoặc không hút thuốc lá.

NHƯ HOANG